

แห่ดูจันทร์คราส โหดดังทัก 'บิกตู'ระวังคำพูด ใช้อำนาจ'ไม่เลือกปฏิบัติ' แนะใส่ใจปากท้องชาวบ้าน ทั่วโลกชมจันทร์สีเลือด

คนไทย-ต่างชาติแห่ชม "พระจันทร์สีเลือด" จันทรุปราคาเต็มดวง โดยเห็นชัดในบางพื้นที่ และถือเป็นจันทร์คราสเต็มดวงที่สั้นที่สุดในศตวรรษ ด้าน "โหราวิทยุญ" ★ มีต่อหน้า 14

แห่ดูจันทร์คราส ☆ ต่อจากหน้า 1
ทักทางโหราศาสตร์จะมีผลกับเรื่องของสังคมเตือนสติ "บิกตู" ดวงถูกกระทบจากอุปราคาถึงสองครั้ง ให้ระวังเรื่องอารมณ์ การพูด การสื่อสาร การใช้อำนาจ ต้องรอบคอบ อย่างมุ่งแต่อำนาจการปกครองจนลืมเรื่องปากท้องประชาชน

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนฟากฟ้าในครั้งนี ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ว่า สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งเป็นครั้งแรกของปีและเป็นครั้งเดียวที่คนไทยจะได้เห็นในปีนี้ โดยจะมองเห็นได้ในช่วงเวลาหัวค่ำหลังพระอาทิตย์ตก

เริ่มเกิดอุปราคาเงามัวในเวลา 16.01 น. จากนั้นเวลา 17.16 น. เริ่มเกิดอุปราคาบางส่วน 18.58 น. เริ่มเกิดอุปราคาเต็มดวงเวลา 19.00 น. พระจันทร์อยู่กึ่งกลางคราสและ 19.08 น. สิ้นสุดอุปราคาเต็มดวง จากนั้นคราสจะเริ่มเคลื่อนออกไปสิ้นสุดอุปราคาบางส่วนในเวลา 20.45 น. และสิ้นสุดอุปราคาเงามัวในเวลา 21.59 น.

ด้านนายวิทยุญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกล่าวถึงจันทรุปราคาครั้งนี้ว่าจะเกิดเงาคราสบดบังเต็มดวงในเวลา 19.08 น. โดยเกิดในอาณาเขตภูมิภาคเอเชีย เห็นได้ตั้งแต่เวลา 18.59-19.08 น. ในทางโหราศาสตร์จะมีผล

กับเรื่องของสังคม อารมณ์สาธารณะ เพราะเกี่ยวข้องกับประชาชนคนหมู่มาก เนื่องจากตามความหมายของดาวจันทร์จะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนโดยตรง และการบดบังมืดมิดดวงจะให้ผลรุนแรง และการที่มองเห็นได้ในไทยยิ่งให้ผลรุนแรงมากขึ้นไปอีก จะมีผลกับจิตใจของผู้คน หากมีเหตุการณ์สร้างความไม่พอใจอาจนำไปสู่การชุมนุม รัฐบาลจึงต้องดูแลความเป็นอยู่ดูแลเศรษฐกิจ ดูแลปากท้องของประชาชนให้ดี ถ้าถูกกระทบกระเทือนมากเกินไปจะส่งผลคะแนนนิยมน้อยลง ในเรื่องของจิตใจถ้าขาดความเชื่อถือจะอยู่ไม่ได้ อย่างมุ่งแต่เรื่องอำนาจ การปกครอง จนลืมเรื่องปากท้องจะทำให้ตกต่ำ

โดยเฉพาะครั้งนี้เกิดตรงราศีกันย์ เป็นภพที่ 6 ของดวงเมืองจึงมีปัญหาอุปสรรค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หนี้สิน ปากท้องประชาชน โรคภัยไข้เจ็บ หน่วยงานที่ดูแลจะต้องรับบทหนัก ด้วยความที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้คน รัฐบาลจะทำอะไรจึงต้องทำให้ถูกต้องและสร้างสรรค์

นายภิญโญกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะถูกผลกระทบจากอุปราคา 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มี.ค. เกิดจากสุริยุปราคา ครั้งนี้จะเกิดจากจันทรุปราคา ทั้ง 2 ครั้ง พาดผ่านจุดตั้งรับสำคัญในดวงนักษัตร มีผลกระทบในดวงกำเนิด ซึ่งมีจุดตั้งรับสำคัญ คือดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ ครั้งแรกพาดผ่านดวงอาทิตย์ ส่งผลกับตำแหน่งชื่อเสียง เกียรติยศ ความเชื่อถือเกิดปัญหา ครั้งนี้พาดผ่านจันทร์ แนวคราสที่พาดผ่านทั้งสองครั้ง จะส่งผลให้ต้องระมัดระวังชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และอารมณ์ความรู้สึก ต้องระมัดระวัง และมีความรอบคอบ อย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะการพูด การสื่อสาร การใช้อำนาจ ใช้อุบาย ต้องใช้ทางสร้างสรรค์ แม้เลิกใช้กฎอัยการศึกไปแล้ว แต่การใช้มาตรา 44 ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวมใช้เพื่อความมั่นคง สงบสุข แต่เชื่อว่าทั้ง 2 ครั้งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งเตือนสติให้นายกฯ ทำทุกอย่างให้

ถูกต้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงการเกิดจันทรคราสเต็มดวงในวันที่ 4 เม.ย. เช่นกัน โดยอ้างการเปิดเผยขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯหรือนาซ่า ระบุปรากฏการณ์จันทรุปราคาครั้งนี้ เริ่มขึ้นในเวลา 03.16 น. ตามเวลาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ และแคนาดา ก่อนที่จะเห็นเต็มดวงในเวลาประมาณ 04.85 น. แต่จะเป็นจันทรุปราคาที่มีระยะเวลาเต็มดวงสั้นที่สุดในรอบศตวรรษ คือ 4 นาที 43 วินาที จุดชมได้ชัดที่สุดคือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีในสหรัฐฯ ส่วนผู้คนในฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ จะเห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพอดี ส่วนประเทศอื่นๆ ที่รับชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้เช่นกัน อาทิ แอฟริกาใต้ อินเดีย จีน และรัสเซีย ขณะที่ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จะมองไม่เห็น ต้องพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

นอกจากนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่น ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกว่า 400 คน ได้ไปรวมตัวกันที่หอดูดาวในจังหวัดฮอกไกโด ทางตอนเหนือ เพื่อรอชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา ขณะที่ผู้ให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างจังหวัดฮอกไกโดและจังหวัดฟุกุอิ ได้จัดกิจกรรมพิเศษชมจันทรุปราคากลางทะเล โดยมีผู้สนใจซื้อตั๋วจับจองที่นั่งกว่า 100 คน ส่วนที่หอ

ดูดาวในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย จัดงานชมจันทรุปราคา พร้อมมีการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ผ่านทางออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับปรากฏการณ์ครั้งต่อไปคาดว่า จะเกิดประมาณวันที่ 28 ก.ย.นี้

สำหรับบรรยากาศการชมจันทรุปราคาเต็มดวงในไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นมาที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.นवलวรรณ สงวนศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการหอดูดาวฯ พร้อมบุคลากรฯ ได้จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงพร้อมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ www.narit.or.th โดยจัดกล้องสำหรับดูปรากฏการณ์ดังกล่าวจำนวน 8 ตัว แบ่งกล้องถ่ายทอดสด 1 ตัว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามาชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้ ที่พระจันทร์เมื่อถูกคราสบดบังเต็มดวงจะปรากฏเป็นสีอิฐหรือสีแดงเรื่อๆ

ส่วนที่ภาควิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้ปกครองต่างงูงูกหลานมาชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบริเวณลานศาลาฟ้า ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน จนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อเด็กเล็กส่วนใหญ่ต่างตื่นตื่นที่จะ



แห่ดูพระจันทร์

ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอส่องกล้องดูดาว เพื่อดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปีนี้ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งไม่มืดหวังได้เห็นภาพดวงจันทร์ถูกเงาโลกบดบังชัดเจน และเป็นสีแดงเรื่อทั้งดวง (ภาพเล็ก)

ได้ชมปรากฏการณ์นี้ พวกมันจับกล้องส่องดูกัน
อย่างสนุกสนาน กระทั่งเมื่อถึงเวลาเกิดจันทรุปราคา
ในช่วงเวลา 18.57-19.02 น. ซึ่งเป็นช่วงภาวะเงามืด
ดวงจันทร์ก็ถูกเงาของโลกบดบังจนมืดมิด แต่ยังมี
เห็นสีแดงอ่อนๆ ที่มาจากการหักเหของแสงจากดวง
อาทิตย์ อย่างไรก็ดี ที่จุดนี้ยังมองเห็นจันทรุปราคา
ได้ไม่ชัดมากนักเพราะสภาพอากาศไม่เอื้อ แต่ก็
มีเด็กๆมาต่อแถวชมดวงจันทร์ผ่านกล้องอย่างใจจดใจจ่อ
รวมถึงนายขงยุทธ ขุนทรงศรี รองนายกรัฐมนตรีและ
นายพิเชฐ คุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมชมด้วย

ด้านนายบุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าสาเหตุ
ที่จันทรุปราคาเกิดขึ้นไม่ชัดเนื่องจากจุดเกิดอยู่ใกล้
เส้นขอบฟ้า เกิดหลังพระอาทิตย์ตกพอดี เลยมี
มวลอากาศและฝุ่นมาบดบังชั้นบรรยากาศ ทำให้
เห็นได้ไม่ค่อยชัด สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคา
ในประเทศไทยเฉลี่ยจะเกิดประมาณ 2 ครั้งต่อปี
แต่ไม่ใช่ว่าจะมองเห็นได้ทุกครั้ง เพราะฉะนั้นครั้ง
ต่อไปที่จะสามารถเห็นได้ชัด คือวันที่ 31 ม.ค.2561

ขณะที่นายขงยุทธ ขุนทรงศรี รองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าดีใจที่เยาวชนให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์
เดินทางมาศึกษาปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง
ที่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เด็กๆได้ศึกษาเรื่องราวของระบบสุริยะจักรวาล
และวิทยาศาสตร์ต่อไป

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัด
กิจกรรมชมดวงจันทร์สีแดงพร้อมกัน 4 แห่ง
ปฐมฐานี เชียงใหม่ นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา

โดยมีการตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตปรากฏการณ์
พร้อมถ่ายทอดสดผ่านจอภาพขนาดใหญ่ภายใน
บริเวณงานให้ชมกันอย่างเต็มตา รวมถึงมีกิจกรรม
ทางดาราศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ แนะนำการ
ดูดาวเบื้องต้นเรียนรู้ท้องฟ้าและกลุ่มดาวต่างๆ สังเกต
เทหวัตถุบนท้องฟ้า เช่น ดาวพฤหัสบดี เป็นต้น
ซึ่งแต่ละแห่งมีประชาชนพาถูกจุฬาลานมาร่วมชม
ปรากฏการณ์บนฟากฟ้าครั้งนี้เป็นจำนวนมากเพราะ
หลังจากนี้แล้ว คงต้องรอไปอีก 3 ปี ไทยจึงจะเห็น
จันทรุปราคาเต็มดวงอีกครั้งในคืนวันที่ 31 ม.ค.2561

☆ มีต่อหน้า 15

แห่ดูจันทร์คราส ☆ ต่อจากหน้า 14

ขณะเดียวกันที่บริเวณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ชาวบ้านที่มานั่งรอชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบ
เต็มดวงตั้งแต่เย็นยังไม่ผิดหวังเพราะเมื่อพระอาทิตย์
ลับฟ้าก็ได้เห็นจันทรุปราคากันเต็มตาและนำกล้อง
ถ่ายรูป มือถือ แท็บเล็ต มาบันทึกภาพพระจันทร์ช่วง
เข้าคราสที่มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่สีแดง
กระทั่งเงาเข้ามาบดบังแสงจากดวงจันทร์จนมืด
ซึ่งลุงสำเนียง สิงห์รออายุ 65 ปี บอกว่าตั้งแต่เกิดมา
เห็นจันทรุปราคาแบบเต็มดวงไม่กี่ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็ชวน
ลูกหลานออกมาชม สร้างความตื่นเต้นให้กับตนเอง
และชาวบ้านเป็นอย่างมาก คนสมัยก่อนเมื่อเกิดจันทร
ุปราคา หรือราหูอมจันทร์ เมื่อเต็มดวงแล้วก็จะวิ่ง
ไปเคาะต้นไม้ให้ออกลูกตก หรือเคาะกระเป๋าสตางค์
ให้มีเงินเต็มกระเป๋าคะตะโกนว่าตกๆ ซึ่งเป็นความ
เชื่อของชาวบ้านว่าทำแล้วจะโชคดี